
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

****************** 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายจ่าง  ใจกล้า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายวันชัย  วัฒนผดุงเกียรติ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายพลภัทร  ห่วงรักษ์ 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายชลอ  แจ้งประจักษ์    
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายอภิชาติ  ใจเอื้อย 
นายวันชัย  อดุลยธรรม 
นายสมบูรณ์  ใจกล้า 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม    
นางบุญปลูก  รามจุล       
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
 

จ่าง  ใจกล้า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
วัฒนผดุงเกียรต ิ
เพียง  ทองย้อย 
พลภัทร  ห่วงรักษ์ 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
ชลอ  แจ้งประจักษ์    
นฤพล  ม่วงจาบ 
อภิชาติ  ใจเอื้อย   
วันชัย  อดุลยธรรม               
สมบูรณ์  ใจกล้า 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
บัณฑิต  เสียงแจ่ม    
บุญปลูก  รามจุล       
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
 

 

 ผู้ไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี  - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการท่ัวไปช านาญการ กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
3 นางสาวเรวดี  เกียงไกร คนงาน สาวเรวดี  เกียงไกร 

     เวลา 09.30 น. เลขาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 16 คน ไม่เข้า

ประชุม ไม่มี เลขานุการสภาฯ 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 3  คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยและท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และอ่านประกาศอ าเภอสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 และกล่าวเปิดประชุม 

ประธานฯ                 วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ซึ่งนายก 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ขออนุญาตต่อนายอ าเภอสองพี่น้อง ต่อไปขอเชิญ เลขาฯ 

เลขาฯ                ก่อนอื่นต้องขอมติท่ีประชุมจะขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความ 

                        เห็นชอบ  ( เพราะถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใด 

                        มากนักเอาแต่สาระส าคัญของการประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ( ประธานหารือ 

                        ท่ีประชุม) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ            ท่ีเชิญท่านมาประชุมวันนี้ก็เรื่องท่ีดินสาธารณประโยชน์ “หนองชัน” ท่ีเคยพิจารณาไปแล้ว 

                        ตามข้ันตอนของ พรบ.กฎหมายท่ีดิน แต่ปรากฏว่าท่ีดินดังกล่าวถูกยกเลิกโดย พรก.ก าหนด 

                        เขตปฏิรูปท่ีดิน ในท้องท่ีอ าเภอสองพี่น้อง พ.ศ.2521 เลยต้องพิจารณาใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว                

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯวิสามัญ สมัยท่ี3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

                         เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2565  เลขาฯ ได้ท าส าเนาฯให้แล้วมีทั้งหมด 11 หน้า มีจุดหนึ่ง 

                         จุดใดจะเสนอขอแก้ไขก็เชิญและหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอด     

                         ระยะเวลา การประชุมนี้เลย...........และขอมติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวสิามัญ  

                         สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

-  ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานฯ            เรื่องท่ีดินสาธารณประโยชน์ “หนองชัน” ท่ีเคยพิจารณาไปแล้วตามขั้นตอนของ พรบ. 

                        กฎหมายท่ีดิน เป็นท่ีดิน นสล. 2099/2508 แต่ปรากฏว่าท่ีดินดังกล่าวถูกยกเลิกโดย พรก. 

                        ก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน ในท้องท่ีอ าเภอสองพี่น้อง พ.ศ.2521 เลยต้องพิจารณาใหม่ในวันนี ้

                        ต่อไปขอเชิญเลขาฯช้ีแจงครับ  

เลขาฯ                 สืบเนื่องจากการประชุมการพิจารณาการใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี  

                         ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้มอบหมายให้ไปประชุมเรื่องการพิจารณา 

                         ขอให้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ “หนองชัน” ตามเอกสาร นสล.เลขท่ี 2099/2508 ของโรงเรียน 

                        หนองวัลย์เปรียงวิทยา ขอใช้ประโยชน์ท่ีดิน 71 ไร่ 2 งาน 10.2 ตารางวา เพื่อพัฒนาเตรียม 

                         ความพร้อมเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นที่ดินดังกล่าว 

                         ต้ังอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินในท้องท่ีอ าเภอ 

                         สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2521 โดยถือเขตอ าเภอเป็นหลัก  

                         ท าให้ท่ีดิน นสล.ดังกล่าวถูกเพิกถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ 

                         พลเมืองใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในเขตอ าเภอนั้นท้ังหมด ตามความในมาตรา  

                         26 (1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม  

                         (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2532  พื้นท่ีท่ีดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว อยู่นอกเขตด าเนินการของ 

                         ส านักงานปฏิรูปท่ีดิน ซึ่งคราวท่ีแล้วเราก็พิจารณาเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 

                         ของกรมท่ีดิน เมื่อเปล่ียนการถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของส านักงานปฎิรูปท่ีดิน กระทรวง 

                        เกษตรและสหกรณ์เป็นว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีดินว่างเปล่าเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ 
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                         แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแต่สภาพในปัจจุบันไม่เหมาะกับการน าไปใช้ประโยชน์ทาง 

                         เกษตรกรรมและมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจึงต้องท าประชาคมใหม่ ใน 3 ประเด็นคือ 

                        1.  พลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วและไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปด าเนินการปฏิรูปท่ีดิน 

                        หรือไม่ 

                        2.  เห็นควรถอนสภาพการเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ 

                        ร่วมกันหรือไม ่

                        3. เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ท่ีดินตามภารกิจท่ีขอได้ 

                        ซึ่งจะได้ให้ประธานในท่ีประชุมขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเพื่อพิจารณา 

                        แจ้งมติท่ีประชุมให้นายอ าเภอสองพี่น้องทราบและแจ้ง สปก.ทราบต่อไป 

ประธานฯ            เลขาฯ ได้ช้ีแจงแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เชิญครับ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีจะขอมติท่ี 

                        ประชุมทีละประเด็นการออกเสียงลงมติใช้วิธียกมือขึ้นเหนือศรีษะและขอมติท่ีประชุมครับ 

                         ประเด็นท่ี 1. สมาชิกฯท่านใดเห็นว่าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วและไม่เหมาะสม 

                         ท่ีจะน าไปด าเนินการปฏิรูปท่ีดินแล้ว โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นว่าท่ีดินสาธารณประโยชน์ “หนองชัน” พลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ 

                         ร่วมกันแล้วและไม่เหมาะสมท่ีจะน าไปด าเนินการปฏิรูปท่ีดินแล้ว 

                         ประเด็นท่ี 2  สมาชิกฯท่านใดเห็นควรถอนสภาพการเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ 

                         แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและด าเนินการในกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นว่าควรถอนสภาพการเป็นท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

                         ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันละด าเนินการในกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

                         ประเด็นท่ี 3  สมาชิกฯท่านใดเห็นควรเพื่อให้ทบวงการเมือง (ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา  

                         อบต.ทุ่งคอก ร.ร.บ้านหนองวัลย์เปรียง และแขวงทางหลวงชนบทท่ี 2 สุพรรณบุรี) ใช้ท่ีดิน 

                         ตามภารกิจท่ีขอได้โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นควรเพื่อให้ทบวงการเมือง (ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา อบต.ทุ่งคอก  

                         ร.ร.บ้านหนองวัลย์เปรียง และแขวงทางหลวงชนบทท่ี 2 สุพรรณบุรี)  ใช้ท่ีดินตามภารกิจ 

                         ท่ีขอได้ 
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                         (จะได้น ามติท่ีประชุมไปท าเรื่องขอใช้ท่ีดินอีก 3 หน่วยงานนอกเหนือจาก ร.ร.หนองวัลย ์

                         เปรียงวิทยา เพื่อจะได้ขอใช้ให้ถูกต้องต่อไป) 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ            ท่านนายกฯ ท่านเลขาฯ มีเรื่องใดจะช้ีแจงต่อท่ีประชุมก็เชิญ 

เลขาฯ                 1.  วันท่ี 13 ตุลาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

                         อดุลยเดช พระบรมชนกาธิเบศมหาราช ก าหนดการจัดงานพระราชพิธีดังนี้ 

                         06.00 น. มีพิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

                         09.00 น. วางพวงมาลาสีเหลืองในหอประชุมอ าเภอสองพี่น้อง (ให้ผู้บริหารและพนักงานไป) 

                                      การแต่งกายชุดปกติขาว 

                         10.00 น.  กิจกรรมจิตอาสาจังหวัดสุพรรณบุรีและอ าเภอสองพี่น้อง ณ อบต.เนินพระปรางค์ 

                                       การแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน 

                         18.00 น. พิธีจุดเทียนชัยน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ(ให้ผู้บริหารและสมาชิกฯไป) 

                                      การแต่งกายชุดปกติขาว 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมรับทราบ 

                          2. วันท่ี 23 ตุลาคม 2565 วนัปิยะมหาราช 

                          เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ และวางพวงมาลาหน้าท่ีว่าการอ าเภอ  

                          ไปพร้อมกันท้ังผู้บริหาร สมาชิกฯและพนักงานส่วนต าบล  

                                       การแต่งกายชุดปกติขาวสวมหมวก 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมรับทราบ 

                          3. ขอให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนท่ีจะประสพอุทกภัยจากการระบายน้ าของ 

                          เขื่อนเจ้าพระยา เข่ือนกระเสียว และฝนตกชุกในพื้นท่ี ตอนนี้จังหวัดประกาศ เป็นภัยพิบัติ 

                          แล้ว การส ารวจประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้ทาง ปภ.แจ้งให้ส ารวจ 

                          ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนส่งให้ ปภ.ในวันนี้ เพื่อทราบยอดผู้รับถุงยังชีพ ในส่วนของ  

                          อบต.ก็จะดูและเรื่องหิน ทราย กระสอบ และน้ ามัน ตามความจ าเป็นต่อไป วันนี้อ าเภอ 

                          ประกาศปิดถนนสายบางเลน-บางแม่หม้ายแล้ว น่าจะใช้ถนนเป็นท่ีต้ังศูนย์ช่วยเหลือ 

                          ประชาชนริมแม่น้ าท่าจีนแล้ว  
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นายกฯ                  ขอให้สมาชิกฯและผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองดูแลช่วยเหลือประชาชนเบ้ืองต้นไปก่อนปีนี้ 

                           น้ าค่อนข้างมากการตั้งเครื่องสูบน้ านั้นได้ผลเล็กน้อยเท่านั้นถ้าพื้นท่ีแคบจะได้ผลและ 

                           ช่วยเหลือได้ ขอให้พวกเราเอาใจใส่กันหน่อยท าไปเถอะเป็นหน้าท่ีของพวกเรา 

นางบุญปลูก  รามจุล  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15  เสนอขอให้ อบต.จัดหางบประมาณส าหรับรถกู้ภัยไว้สักคันเวลา 

                           ปฏิบัติงานไม่มีรถให้ใช้งานเลยจะออกส ารวจหรือตรวจงานต้องใช้รถส่วนตัวเบิกน้ ามันไม่ได้ 

เลขาฯ                   ช้ีแจงการจัดหาครุภัณฑ์นั้นต้องอยู่ในแผนยังไงจะขอตรวจสอบแผนและเพิ่มเติมแผนไปก่อน 

                          รถ อบต.คันไหนว่างให้เอาไปใช้ก่อนส่วนการจัดหาเพิ่มเติมถ้าจะให้เร็วยังท าไม่ได้ 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมรับทราบ 

ประธานฯ              ถามสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ......ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอปิดประชุมครับ 

                          ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 

                                                   ( ลงช่ือ) พ.อ.อ.                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                      ( การะเวก  สีทา ) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางบุญปลูก  รามจุล) 

(ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเสกสรร  สวยล้ า) 

  (ลงช่ือ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม         
                                          (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ)              รับรองถูกต้อง 

 
                                                                                       ( นายจ่าง  ใจกล้า) 
                                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 


